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ชื่อวิทยานิพนธ หลักการจัดการศึกษาอิสลามของผูบริหารและครูอิสลามศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตาน ี

ผูเขียน นายฮอซาลี  บินลาเตะ 
สาขาวิชา อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา 2552 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการดําเนินการตาม
หลักการจัดการศึกษาอิสลามของผูบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี ใน 
2 ดาน คือ ดานเปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับ
การดําเนินการตามหลักการจัดการศึกษาอิสลามของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปตตานี ใน 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะของครูในทัศนะอิสลาม ดานมารยาทของครู
อิสลามศึกษา และดานรูปแบบและวิธีการสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการดําเนินการตาม
หลักการจัดการศึกษาอิสลามของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปตตานี ซ่ึงมีความแตกตางกันในดาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  ประสบการณทํางาน  และขนาด
โรงเรียน และ 4) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการแกไขเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา
อิสลามของผูบริหารและครูอิสลามศึกษา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ผูบริหารจํานวน 34 คน และครูอิสลาม
ศึกษา จํานวน 288 คน จากประชากรทั้งส้ิน 1,628 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาการ
ทดสอบที (t-test) และคาการทดสอบเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยพบวา  
  1) ระดับการดําเนินการตามหลักการจัดการศึกษาอิสลามของผูบริหารในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดาน
หลักสูตรการศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
  2) ระดับการดําเนินการตามหลักการจัดการศึกษาอิสลามของครูอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
  3) ผลเปรียบเทียบระดับการดําเนินการตามหลักการจัดการศึกษาอิสลามของครู
อิสลามศึกษา ที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  ประสบการณทํางาน  และขนาดโรงเรียน ตางกัน มีระดับ
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การดําเนินการโดยภาพรวมแตกตางกัน ยกเวนครูอิสลามศึกษาที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ 
ประสบการณทํางาน  ตางกัน มีระดับการดําเนินการตามหลักการจัดการศึกษาในอิสลามไมแตกตาง
กัน 
  4) ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางการแกไขเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาอิสลาม
ของผูบริหาร ใน 2 ดาน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ การดําเนินการตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การศึกษาที่ตั้งไวไมบรรลุผลเทาที่ควร  โรงเรียนควรแกปญหาดวยการจัดอบรม  สัมมนา
กระบวนการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวเชิงปฏิบัติการ ปญหาหลักสูตรแตละโรงเรียนไม
เปนมาตรฐานเดียวกันโรงเรียนควรแกปญหาดวยการจัดทําหลักสูตรอยางเปนเอกภาพระหวาง
โรงเรียน โดยเริ่มจากกลุมโรงเรียนเครือขาย  สวนปญหาของครูอิสลามศึกษาใน 3 ดาน ปญหาที่พบ
มากที่สุดคือ ไมตรงตอเวลา โรงเรียนควรแกไขดวยการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับครู ปญหาการแตง
กายไมสุภาพ โรงเรียนควรมีระเบียบบังคับเรื่องการแตงกายที่ชัดเจนและครูทุกคนตองปฏิบัติตาม 
ปญหาครูใชเทคนิควิธีในการสอนแบบเดิมๆ ครูตองแกปญหานี้ดวยการมั่นศึกษาหาความรูเทคนิค
วิธีการสอนใหมๆ อยูเสมอเพื่อนํามาใชในการสอน 
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ABSTRACT 
 

  This research was intended : 1) to examine the implementation of the Islamic 
education principles of the administrators in Islamic private school in regard to curriculum and 
aims and objectives of education; 2) to examine the implementation of the Islamic education 
principles of the religious teachers in Islamic private school in regard to teachers’ characteristics, 
teachers’ ethic, and teaching methods; 3) to examine the compared means of the implementation 
of the Islamic education principles of the religious teachers in Islamic private school across sexes, 
ages, educational backgrounds, teaching experiences, and school sizes; and 4) to delineate the 
problems and suggestions in relation to the implementation principles on Islamic education of 
administrators and religious teachers in Islamic private school. 
  The samples of this study consisted of 34 administrators and 288 religious 
teachers from the total population of 1628. The data was collected using questionnaires. The 
analysis of data was based on percentage, arithmetic means, standard deviation, t-test and F-test.    
  The results of the study are as follows:  

 1) In overall and in each aspect, the implementation of Islamic education 
principles of administrators is in the high level with the exception of curriculum which is in the 
moderate level.  

 2) In overall and in each aspect, the implementation of Islamic education 
principles of religious teachers is in the high level.  

3) In overall, the compared means of the implementation of Islamic education 
principles of religious teachers across school sizes is significantly different with the exception of 
sexes, ages, educational backgrounds, and teaching experiences.  
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  4) With respect to the problems and suggestions, it is recommended that the 
specific programs be organized to help the schools to achieve the aims and objectives of 
education. The school curriculum which is not yet standardized should be standardized. It is 
encouraged to be first implemented among school net. In regard to religious teachers, the sense of 
responsibility should be imparted in order to solve the problem of unpunctuality. The school 
should also have teachers abide by the schools’ regulations in regard to schools uniform. Rather, 
those using the traditional methods of teaching are encouraged to acquire new teaching 
approaches and to make use of those approaches in their teaching.  
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 بولاية الأهلية دارسالم في والمعلمين للإداريين الإسلامي التعلم إدارة ضوابط  البحث موضوع
  فطاني

  يهت لا بن  غزالي  الباحث
  الإسلامية الدراسات  تخصصال

  هجرية 1430  الدراسي العام
  

  المستخلص
  

 للإداريين الإسلامي التعلم إدارة لضوابط التنفيذ مستوي دراسة)1(إلى  البحث هذا يهدف
 دراسة )2 (المنهج، وناحية لأهدافا ناحية الناحيتين؛ في فطاني بولاية الأهلية المدارس في والمعلمين
  الثلاث؛ النواحي في فطاني بولاية الاهلية المدارس في للمدرسين الاسلام تعلّم لضوابط التنفيذ مستوى

 التنفيذ مستوى مقارنة) 3 (التدريس طرق ناحيةو المعلمين أخلاق ناحية الإسلام نظرة في المعلّم صفة ناحية
 والعمر الجنس في يتفاوت الذي فطاني بولاية الأهلية المدارس في للمعلمين مالإسلا تعلّم في الإدارة لضوابط
 ما المشكلات لحلول والاقتراحات المشكلات دراسة) 4 (المدارس وحجم والتجارب العلمية والمؤلات

   والمعلمين للإدارين  الإسلام تعلم في الإدارة بضوابط تتعلق
 288 المعلمون وعدد شخصاً 34 عددهم اريونالاد هم البحث هذا في المستخدمة والعينة

 بالنسبة وتحليلها الاستبيان باستخدام المعلومات وجمع شخصاً 1628 السكان مجموع من ، شخصاً
   )F-test (واختيار ) t-test (واختيار ، الانحراف والمعيار والوسيط المسؤبة

  ما يلي النتائجو
 بولاية الأهلية المدارس في للإداريين الإسلام تعلّم في الإدارة لضوابط التنفيذ مستوى) 1  

 المتوسط درجة في المنهج ناحية إلا) كثير (في يكون عامة فطاني
 فطاني بولاية الأهلية المدارس في الإسلام تعلّم في الإدارة ضوابط على التنفيذ المستوى2) 

 .الكثير درجة في وموجهة عامة صورة في
 يحتوي الذي للمعلمين الإسلام تعلّم في الإدارة لضوابط ذالتنفي لمستوى المقارنة نتيجة 3)

 همالجنس الذين الدينية العلوم المعلمين أن غير ، عامة التنفيذ في النتيجة تختلف ، المدارس حجم على
 في الإدارة ضوابط على التنفيذ مستوى يكون المختلفة التدريس في مالتجارو العملية مالمؤهلا هموالعمر

 . تختلف لا  سلامالإ تعلّم
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 الإسلام تعلّم في الإدارة بضوابط يتعلق ما لحلول والاقتراحات المشكلات إن4) 
 لا التعليم في المرجوة الأهداف على التنفيذ في تكون المشكلات معظم أن تجد ، الناحيتين في للإداريين

 التنفيذ في ولندوات وراتالد بإقامة المشكلات هذه حلول المدارس وعلى ، المرجوة  النتائج إلى يصل
 وعلى موحّداً، منهجاً يكون لا مدرسة لكل المنهج في المشكلة وأن ، المرجوة النتائج إلى للوصول عليها
 لمشكلة وأما ، الشبكية المدارس مجموعة من ابتداءً ، الموحّد المنهج بوضع المشكلة هذه يحل مدرسة كل

 يحل أن المدرسة وعلى ، بالوقت الالتزام عدم في معظمها تجد لاثالث النواحي في الدينية العلوم في المعلمين
 المدرسة على ، المهذبة الملابس لبس عدم مشكلة وأما ، للمعلمين المعنويات غرس طريق عن المشكلة هذه
 في التكنولوجية استخدام في المشكلة وأما به، لتزام الا المعلمين وعلى اللباس في واضحاً قراراً تصدر أن
  .التعليم في جديدة طرق في المعرفة يزيد أن المعلمين على قديمة طريقة على دريسالت
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


